

## VIỆC RÈN LUYỆN LỐI SỐNG CÁCH MẠNG CỦA CHI BỘ CẨM-NA

BÙI VĂN ĐÚNG

Bí thư chi bộ xã Cẩm-na,  
huyện Kim-thành, Hải hưng

Cẩm-na chúng tôi là một xã nhỏ, có 2.100 người và trên 840 lao động. Diện tích ruộng đất bình quân mỗi người chưa được ba sào Bắc-bộ. Nông dân Cẩm-na vốn là những người lao động cần cù. Nhưng từ năm 1966 về trước, sản xuất và các hoạt động khác trong xã được xếp loại kém của Kim-thành. Việc thâm canh lúa và hoa màu chuyển chưa mạnh. Năng suất lúa cả năm chỉ đạt 3,3 tấn một hec-ta.

Mức ăn của xã viên thấp, hằng năm Nhà nước phải bán thêm lương thực cho xã viên.

Tại sao có tình hình trên? Chúng tôi thấy có nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là đảng viên chưa thực sự gương mẫu lao động sản xuất, còn bê tha trong sinh hoạt,... Tình hình trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo sản xuất của chi bộ.

Cuối năm 1966, khi hợp nhất hai hợp tác xã nhỏ thành hợp tác xã toàn xã, chi bộ chúng tôi đã kiên quyết đấu tranh khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, giúp nhau rèn luyện phẩm chất cách mạng, nhằm củng cố lòng tin của quần chúng đối với chi bộ.

Trước hết, chúng tôi mở đợt đấu tranh tư tưởng sâu rộng trong chi bộ, nhằm cùng nhau xác định đảng viên phải đặt lợi ích của tập thể trên hết và trước hết, loại trừ những tư tưởng tham danh trục lợi, lạm dụng chức quyền để tham ô, hủ hoá, làm tổn hại đến uy tín của Đảng.

Qua kiểm điểm, mỗi đảng viên đã tự bộc lộ những khuyết điểm của mình và phê phán nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên phạm sai lầm.

Nhiều đảng viên nợ tiền và thóc của tập thể, hoặc vay mượn nhập hàng tài sản của hợp tác xã. Có đồng chí đã lợi dụng chức quyền vay của hợp tác xã 300 đồng và 200 kg thóc, ba năm nay vẫn chưa trả đủ. Ngoài ra, một số đảng viên còn tham ô, hủ hoá, ăn uống bê tha,... Hai đảng viên ở xóm Ngọc-gía, Xuân-lộc đã giấu trên một héc-ta ruộng và 1.400 kg thóc để chia riêng cho xã viên trong đội sản xuất mình phụ trách. Có đảng viên gửi gạo phần tử xấu để nấu rượu lậu,...

Trên cơ sở tự phê bình và phê bình đó, chúng tôi giúp nhau *phân tích rõ nguyên nhân phạm khuyết điểm và tìm ra những biện pháp sửa chữa*. Sau đó, từng đồng chí báo cáo cụ thể khuyết điểm của mình trước xã viên trong đội sản xuất. Chi ủy hướng dẫn và động viên xã viên tích cực phê bình đảng viên và quy định thời gian giúp đảng viên thanh toán sòng phẳng nợ nần. Những ý kiến phê bình của quần chúng được bổ sung vào bản tự kiểm điểm của đảng viên. Chúng tôi thành khẩn kiểm thảo, nhận lỗi trước quần chúng và yêu cầu quần chúng tăng cường giám sát đảng viên sửa chữa khuyết điểm.

Được hướng dẫn đầy đủ, kết hợp với việc kiểm điểm tình hình sản xuất và công tác trong đơn vị mình, quần chúng các đội sản xuất, tổ ngành nghề, trại chăn nuôi, cửa hàng mua bán, trạm xá,... đã dành một số thời gian phê bình sự lãnh đạo của chi bộ, phê bình đảng viên. Được quần chúng giúp đỡ nhiệt tình và đúng mức, đảng viên thấm thía về những tác hại do những khuyết điểm của mình gây ra. Nhiều xã viên nói : “Đảng viên là người lãnh đạo nhân dân, đối với những đảng viên có khuyết điểm, chúng tôi có trách nhiệm giúp đỡ anh chị em sửa chữa để diu dặt chúng tôi lên”. Những tiếng nói mang nặng ơn Đảng, nghĩa dân, thấm tình cả nước của quần chúng đã làm cho đảng viên chúng tôi vô cùng xúc động và tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của quần chúng. Chúng tôi tăng cường kiểm tra và giúp đỡ từng đảng viên phấn đấu khắc phục khuyết điểm. Chúng tôi tạo điều kiện giúp đỡ những đảng viên neo đơn, túng

thiếu, đảng viên có chồng con đi chiến đấu và công tác xa, đảng viên già yếu,... phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt, tăng thêm thu nhập để có thể trả nợ cũ và mua thóc điều hoà trong các vụ sau.

Chúng tôi có một quyển sổ ghi tóm tắt thành tích của tổ đảng và việc trả nợ của từng đảng viên, kịp thời báo cáo trước chi bộ và quần chúng.

Đến cuối năm 1976, toàn thể đảng viên chúng tôi đã trả xong các khoản nợ của hợp tác xã. Thấy đảng viên trả nợ sòng phẳng, quần chúng xã viên cũng trả hết nợ cho hợp tác xã. Một số gia đình xã viên gặp nhiều khó khăn được xã viên giúp đỡ trả dần. Đảng viên và quần chúng rất phấn khởi. Chi bộ chúng tôi đã lấy lại được lòng tin của quần chúng đối với mình.

Để giữ gìn tốt hơn nữa phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên, chúng tôi kết hợp việc giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng với việc *đưa đảng viên đi lao động sản xuất cùng quần chúng, coi lao động sản xuất là biện pháp thiết thực rèn luyện đảng viên.*

Trước đây nhiều các bộ chủ chốt gần như thoát ly sản xuất. Đảng viên tuy có tham gia lao động, song cũng chủ vì lợi ích riêng của mình nhiều hơn là chăm lo đến lợi ích của tập thể.

Trước đây, chúng tôi họp hành rất tùy tiện. Phần lớn những kỳ sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể quần chúng đều họp vào ban ngày, lãng phí nhiều công sản xuất. Vì hội họp ban ngày, nên sinh ra chuyện ăn uống, “liên hoan” lu bù, phạm vào tiền, thóc của tập thể. Có xã viên dùng tiền hò câu hát để chỉ trích đảng viên.

Để khắc phục tình trạng trên, chúng tôi đã định ra và thực hiện những biện pháp tổ chức chặt chẽ. Cán bộ chủ chốt của xã và các ngành nhất thiết phải tham gia lao động buổi sáng. Chi ủy, ủy ban hành chính xã, ban quản lý hợp tác xã phân công người thường trực giải quyết công việc vào buổi chiều. Chúng tôi chỉ tiếp khách vào buổi chiều kể cả đối với cán bộ các ngành, các cấp về xã công tác, nghiên cứu tình hình.

Chúng tôi thực hiện đều đặn việc đảng viên báo công trước tổ đảng và đội sản xuất. Chi ủy báo công trước chi bộ và chi bộ báo công trước hợp tác xã. Các cuộc họp thường tổ chức vào buổi tối.

Đi đôi với những việc làm trên đây, chúng tôi đã giao việc cụ thể và rõ ràng cho từng đảng viên, làm cho mỗi người có trách nhiệm rõ đối với công việc của mình để tránh tình trạng hội họp nhiều, chạy quanh hợp tác xã...

Vừa qua, chúng tôi đưa 40% đảng viên tham gia công tác ở xã và 60% đảng viên trực tiếp lao động ở hợp tác xã và đội sản xuất. Chúng tôi mạnh dạn đưa cán bộ ngoài Đảng tham gia công tác các ngành của xã và hợp tác xã. Số đảng viên trực tiếp làm đội trưởng, đội phó đội sản xuất không qua 50% số đội trưởng, đội phó trong toàn xã.

Nhờ tham gia lao động tốt, cán bộ, đảng viên đã đóng góp được nhiều ý kiến sâu sắc và sát thực trong việc định ra phương hướng, mục tiêu sản xuất của xã. Do đi sát quần chúng và sản xuất, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm lãnh đạo và gương mẫu của mình.

Các đồng chí chủ chốt của chi bộ, chính quyền và cán bộ hợp tác xã đều làm được từ 50 đến 80 ngày trời một vụ sản xuất. Số lớn đảng viên đạt tiêu chuẩn lao động giỏi và có kỹ thuật. Nhờ đó chúng tôi lãnh đạo quần chúng thực hiện toàn diện việc thâm canh lúa và hoa màu được tốt. Sản xuất của xã được đẩy mạnh. Chúng tôi đã phấn đấu nâng năng suất lúa từ 3,3 tấn/héc-ta trước năm 1966 lên 6,3 tấn/héc-ta năm 1967.

Từ những kết quả trên, chi bộ chúng tôi khẳng định việc tham gia lao động sản xuất là một trong những phương pháp tốt để giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và tinh thần cách mạng tiến công của đảng viên. Đây là cách giáo dục sâu sắc và trực tiếp nâng cao quan điểm giai cấp công nhân và quan điểm quần chúng của đảng viên.

Năm 1967, chi bộ chúng tôi đã đề ra và thực hiện việc *đảng viên đồng cam cộng khổ với quần chúng, tổ chức tốt đời sống của quần chúng*

*trong phạm vi từng gia đình, đội sản xuất đến toàn hợp tác xã. Qua đó, giúp đảng viên xây dựng tác phong sinh hoạt giản dị, khắc phục hiện tượng quan liêu, mệnh lệnh, không dân chủ với quần chúng.*

Trong sản xuất, đảng viên phải “đi trước về sau”; trong đời sống, đảng viên phải lo cho quần chúng ăn no, mặc ấm, ở tốt. Để giúp đảng viên đi sâu, đi sát, tổ chức tốt đời sống quần chúng, ngoài việc phân công đảng viên phụ trách gia đình xã viên, chúng tôi đã tổ chức học tập kinh nghiệm lãnh đạo đời sống quần chúng của những đảng bộ, chi bộ và đảng viên được giới thiệu trên tạp chí Xây dựng Đảng và báo Nhân dân. Mỗi lần học tập, chúng tôi, chúng tôi đã bàn bạc cách hướng dẫn quần chúng tổ chức ăn tiêu tiết kiệm phù hợp với khả năng của mình. Chi bộ đã cùng ban quản trị hợp tác xã nghiên cứu, phân loại mức sinh hoạt của các gia đình. Căn cứ sự phân loại đó, các tổ đảng hợp với các gia đình trao đổi kinh nghiệm về cách ăn tiêu hợp lý.

Chi bộ chúng tôi đã bàn lập quy hoạch chung của xã về việc sửa chữa và xây dựng nhà cửa, làm nhà tắm, hố xí, giếng nước của xã viên và tích cực chỉ đạo thực hiện quy hoạch đó. Sau trận bão lụt năm 1968, chỉ 15 ngày, chi bộ chúng tôi đã lãnh đạo nhân dân giúp nhau làm lại được trên 200 ngôi nhà của quần chúng bị đổ. Nhiều đảng viên, như đồng chí Thuỳ, đã lo tu sửa nhà cửa cho quần chúng trước và mình làm sau. Đến nay, ở xã chúng tôi, trên 40% số hộ xã viên có nhà cửa gọn gàng và 90% số hộ được cải thiện khá về đời sống.

Có lần, huyện phân phối cho cán bộ ở xã một số chai rượu bỏ canh-ki-na và đường, sữa, chè hương,... Chúng tôi đã bàn với nhau nhường lại cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, bộ đội và những gia đình có người đau ốm, phụ nữ sinh đẻ,...

Nhờ được giáo dục sâu sắc và có những biện pháp tổ chức chặt chẽ, cán bộ đảng viên chúng tôi đã thật sự gương mẫu và chấp hành đúng đắn các chính sách phân phối lương thực, hàng hóa. Những hiện tượng

“mua ngang, bán tắt”, so sánh hơn thiệt trong phân phối lương thực, hàng hoá,... đã được chấm dứt. Xã chúng tôi có nhiều cơ quan kinh tế của Nhà nước ở, nhưng chúng tôi luôn luôn giáo dục cán bộ, đảng viên tuyệt đối không lợi dụng làm quen để mua bán, trao đổi không đúng chính sách...

Nhờ thực hiện những biện pháp tích cực trong việc tổ chức rèn luyện đảng viên, như giáo dục bằng “người tốt, việc tốt”, đảng viên “miệng nói, tay làm”, kết hợp học tập nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng với tổ chức hành động đẩy mạnh sản xuất, chấp hành tốt chính sách của Đảng,... Chi bộ chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ. Từ năm 1967 đến nay, chi bộ chúng tôi đã chấm dứt được tình trạng yếu kém và được công nhận là chi bộ “bốn tốt”, 82% số đảng viên được xếp loại “bốn tốt” và khá, không còn đảng viên kém.

Phấn khởi trước sự tiến bộ của mình, chi bộ Cẩm-na chúng tôi không thoả mãn với những thành tích bước đầu đó, ra sức phấn đấu khắc phục tốt hơn nữa những khuyết điểm của mình. Toàn thể đảng viên chúng tôi tiếp tục học tập nghiêm túc và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của đồng chí T.L. trong bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, chăm lo giữ gìn đoàn kết nhất trí trong Đảng với quần chúng để xây dựng địa phương vững mạnh hơn nữa về mọi mặt.